



โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่

ข่าวสารประจำสัปดาห์

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที่ 4: วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562



คุณขับรถเร็วบ้างหรือไม่ ?

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นักเรียนระดับชั้นเียร์ 10 ที่ลงเรียนวิชาฟิสิกส์ได้ทำกิจกรรมบันทึกเวลาและคำนวณความเร็วของยานพาหนะที่สัญจรบนถนนมิตรภาพ โดยผลลัพธ์พบว่ารถเก๋งถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่วิ่งเร็วที่สุดรองลงมาคือรถปิกอัพ รถตู้และรถบรรทุกตามลำดับ ดร. อเล็กซานเดอร์ วอลเลอร์ ได้ทำการสำรวจข้อมูลรูปแบบเดียวกันนี้กับนักเรียนระดับชั้นเียร์ 10 รุ่นก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในเวลานั้นผลสำรวจพบว่ารถตู้จัดอยู่ในอันดับที่ใช้ความเร็วบนท้องถนนเร็วที่สุด ทว่าปัจจุบันนักเรียนของเราพบว่ามียานพาหนะเพียงไม่กี่คันที่วิ่งด้วยความเร็วเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งอาจเป็นเพราะมีการติดกล้องบันทึกความเร็วบนทางด่วนมากขึ้น โดยดำเนินการบนสะพานลอยอย่างปลอดภัย ต่อมานักเรียนได้คำนวณระยะเบรกและการลดความเร็วอย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้เรียนรู้ว่าการสูญเสียทอร์คัพทขณะขับรถเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย



กิจกรรมนั่งรถไฟไปผวกเหล็ก

นักเรียนประจำร่วมกิจกรรมนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟปากช่องไปยังสถานีรถไฟผวกเหล็ก ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 นักเรียนได้เที่ยวชมน้ำตกที่แม่น้ำป่าสัก ในปีการศึกษาจะมีการแบ่งช่วงชั้นเียร์ 7 และ เียร์ 8 เป็นกลุ่มย่อย ได้แก่ เียร์ 7L และ 7P เช่นเดียวกันนั้น เียร์ 8 จะแบ่งเป็น เียร์ 8L และ 8P โดย P มีความหมายว่า Pasak หรือ ป่าสัก และ L มีความหมายว่า Lamtaklong หรือ ลำตะคอง ซึ่งทั้งสองเป็นแม่น้ำที่กั้นที่มีต้นน้ำมาจากเขาใหญ่ ในโอกาสนี้ นักเรียนทำกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทางรถไฟและเส้นทางที่ใช้ โดยทางรถไฟปากช่องถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 120 ปีที่แล้ว ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งบริเวณนี้เป็นทางผ่านหรือปากช่องเพื่อเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งวิศวกรต้องระเบิดหินออกเพื่อทำทางรถไฟ จากนั้นจึงให้ชื่อสถานีนี้ว่า ปากช่อง ซึ่งทำให้เกิดความเจริญของพื้นที่โดยรอบ

การประชุมผู้ปกครองช่วงชั้น Early year

ขอขอบคุณผู้ปกครองของนักเรียนช่วงชั้น Early year ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันศุกร์ที่ผ่านมา การประชุมมีขึ้นเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ UK Early Year Foundation Stage Curriculum ซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนฯ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน



การถ่ายรูปประจำปี

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา กิจกรรมถ่ายภาพได้รับการตอบรับที่ดีมาจากหลายครอบครัว ดังนั้น โรงเรียนฯ จึงเชิญช่างภาพมืออาชีพจากบริษัท Smile เข้าให้บริการถ่ายภาพอีกครั้งในวันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 กันยายนนี้ ซึ่งโรงเรียนฯ มีเอกสารเพิ่มเติมถึงท่านแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนฯ

วันไหว้ครู

พิธีไหว้ครูจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.05 น. เป็นต้นไป ณ Study hall ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูด้วย

DATES FOR YOUR DIARY

วันจันทร์ที่ 9 — วันเสาร์ที่ 7 กันยายน

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน

วันอังคารที่ 10 กันยายน

กิจกรรมถ่ายภาพประจำปี

วันพุธที่ 11 กันยายน

กิจกรรมถ่ายภาพประจำปี

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน

พิธีไหว้ครู

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน

HCE: KS2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน

กิจกรรมของนักเรียนประจำ — ฟุตบอล และ แชร์บอล



a reminder:



ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่านช่วยลงความเห็นในสมุดบันทึกการอ่าน (reading logs) ของบุตรหลานของท่านเป็นรายวันและสมุดบันทึกการบ้าน (homework planner) เป็นรายสัปดาห์

ดร. เควิน ไฮแลนด์

ครูใหญ่



โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่

ข่าวสารประจำสัปดาห์

2019-2020 รายงานข่าวฉบับที่ 4: วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562



ข่าวสารระดับชั้น Primary

สัปดาห์นี้นักเรียน Kindergarten ได้พัฒนาทักษะทางการเขียนด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ นักเรียนใช้วัสดุต่างๆ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้และดอกไม้ เพื่อเขียนตัวหนังสือและระบายสี

ระดับชั้น Year 1 และ 2 ยังคงเรียนรู้เรื่อง Owl babies และจัดแสดงผลงาน ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องเรียน ในวิชา IPC นักเรียนกำลังเผชิญกับความท้าทายในด้านต่างๆ นักเรียนจึงเริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

นักเรียน Year 3 ต่างทุ่มเทอย่างหนักในการสำรวจค้นหาและเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างระหว่างโครงกระดูกของมนุษย์และสัตว์ อันเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อ Shaping up ในรายวิชา IPC ในสัปดาห์หน้า นักเรียนจะทำการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของกระดูก โดยมีการสำรวจถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี

ในสัปดาห์ที่ 3 เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ครูและนักเรียน Year 4 ให้ความสนใจกับการลงมือรังสรรค์ผลงานในรายวิชา ICT เป็นอย่างมาก มีการประดิษฐ์ papier-mâché volcano หรือภูเขาไฟกระดาษ อีกหนึ่งความน่าสนใจในรายวิชา ICT ก็คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้อิฐโอบเพื่อสืบหาว่าแผ่นเปลือกโลกทำงานอย่างไรและภัยธรรมชาติที่ทำลายโลกของเราให้อ่อนแอลง



นักเรียน Year 5 ได้ทำการเปรียบเทียบเมืองโบราณทั้งสองคือ นครเฮนส์และนครสปาร์ตา มีการจำลองสถานการณ์การแลกเปลี่ยนกรรไกรในประวัติศาสตร์ระหว่างครอบครัวชาวเฮนส์กับครอบครัวชาวสปาร์ตา นักเรียนแต่ละคนจะได้คิดวิเคราะห์ว่านักเรียนอยากอยู่ครอบครัวไหนมากกว่ากัน และให้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือกครอบครัวนั้นๆ

นักเรียน Year 6 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมความรู้ในเรื่องของแข็ง ของเหลวและก๊าซ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของวัตถุผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์จริงในห้องเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังได้สนุกกับการเขียนคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษและ

ยังได้เรียนรู้เรื่องเส้นร่างของรูปทรงสามมิติในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย

โครงการ Thailand Education Day ที่ เฉิงตู ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ ได้รับคัดเลือกในฐานะโรงเรียนนานาชาติชั้นนำให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมงานการศึกษานานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมงานจำนวน 21 แห่ง ทั้งนี้ ดร. เควิน ไฮแลนส์ (ครูใหญ่) และ นางสาววิไลลักษณ์ น้อยเล็ก (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักเรียน) เป็นผู้นำเสนอโรงเรียนฯ ซึ่งก็ได้รับการสนใจจากผู้เข้ามาเยี่ยมชมอย่างมาก



ศูนย์ STEAMER

โรงเรียนฯ อยู่ในระยะดำเนินการสร้าง ศูนย์ STEAMER ณ อาคาร C ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การปูพื้นใหม่ด้วยคอนกรีต ศูนย์ STEAMER พื้นที่ 700 ตารางเมตร โดยประมาณ ซึ่งจะเป็ศูนย์รวมของเทคโนโลยีการออกแบบและเป็นห้องปฏิบัติการเชิงวิศวกรรม พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมถึงเทคโนโลยี CAD อีกทั้งยังเป็นห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ และเป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ไฟฟ้า สิ่งทอ และห้องสอนวิชาอื่นๆ ตลอดไปจนถึงห้องเก็บสื่อการสอนโรงเรียนฯ ด้วย



ดร. เควิน ไฮแลนส์

ครูใหญ่